



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ สถานการณ์ในประเทศ 15 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,793 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,316,408 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,202 ราย รักษาหายสะสม 2,217,124 ราย ยังรักษาอยู่ 77,368 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 ราย เสียชีวิตสะสม 21,916 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 323,868,053 (+3,057,937) ราย เสียชีวิต 5,546,598 (+7,464) ราย รักษาหาย 265,241,819 (+1,126,961) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เล็งต่อเวลาภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกที่ดำเนินมาเกือบ 2 ปี, แนะนำให้ใช้ยาต้านไวรัส 2 ตัวจาก บ.อีไล ลิลลี่ และกลุ่ม บ. GSK-Vir รักษาโรคโควิด 19 **ยูนิเซฟ** เผยประเทศยากจนทั้งวัคซีนโควิดใกล้หมดอายุจาก COVAX **สหรัฐฯ** พบผู้ป่วยโควิดสูงขึ้นในทุกรัฐ **แคนาดา** เมืองโตรอนโตเปิดคลินิกวัคซีนโควิด 19 ในสวนสัตว์ **อังกฤษ** เตรียมลดเวลากักตัวผู้ติดเชื้อโควิดเหลือ 5 วัน แก้ปัญหาพนักงานขาดแคลน **บังกลาเทศ** กำชับ ปชช. ฉีดวัคซีนป้องกันโอมิครอน **ฮ่องกง** นักวิจัยพัฒนาวัคซีนใหม่ฆ่าโควิด 19 บนพื้นผิวได้แล้ว **ทิเบต** ฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เกิน 8 ล้านโดส **ฟิลิปปินส์** ขยายมาตรการควบคุมโควิดในกรุงมะนิลาถึงสิ้นเดือน ม.ค. **ฮ่องกง** ห้ามเครื่องบินจากทั่วโลกแวะลงจอดชั่วคราว 1 เดือน เริ่ม 16 ม.ค. สกัดโอมิครอน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. วัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, thailandplus, acnews, thaigov, infoquest, tnthailand, mcot, thaipbs) ทีวีทุกช่อง

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยว่า ได้ให้นโยบายให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 วอล์คอินไปสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนได้เลย ส่วนเด็ก 5-12 ปี ขอให้ผู้ปกครองพามาฉีดวัคซีน โดยช่วงต้น ก.พ. 65 ไทยจะนำเข้าวัคซีนสำหรับเด็ก นอกจากนี้ อย. จะเร่งพิจารณาวัคซีน SV ซึ่งได้รับการยื่นขอเพิ่มการจดทะเบียนสำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปแล้ว หากเอกสารเรียบร้อยและได้รับการยอมรับ ก็พร้อมจะสั่งซื้อ สำหรับเรื่องเวชภัณฑ์ อภ. สำรองยาไว้เพียงพอต่อผู้ป่วยทุกราย และจัดซื้อยาฟ้าวิราเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, 77kaoded, mcot, newtv, sanook) ทีวีทุกช่อง

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 สะสม 108 ล้านโดส และในเดือน ม.ค. 65 ตามแผนที่ สธ. เสนอ ศบค. จะฉีดอย่างน้อย 9 ล้านโดส ซึ่งผ่านไปครึ่งทางเป็นไปตามเป้า ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิภาพวัคซีน SV AZ และ PF ทั้งสูตรไขว้ รวมถึงบูสเตอร์โดส พบว่า การฉีดวัคซีนทุกสูตร มีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากแต่ละสายพันธุ์สูง 90-100% การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มประเภทเดียวกันหรือสูตรไขว้ มีประสิทธิภาพสูงพอสมควร ส่วนการฉีดเข็มที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อสูงชันและช่วยควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้น ทั้ง AZ และ PF ป้องกันโอมิครอนได้ถึง 80-90%

- นโยบายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นขณะนี้คือ 1.ผู้ที่ได้รับ SV+AZ ครบในเดือน ส.ค.-ต.ค. 64 ให้ฉีดกระตุ้นด้วย AZ เป็นหลัก 2.ผู้ที่ได้รับ AZ ครบ 2 เข็มเดือน ส.ค.-ต.ค 64 ให้ฉีดกระตุ้นด้วย PF 3.ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ฉีดกระตุ้นด้วย AZ เป็นหลัก ส่วนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ฉีดวัคซีนไม่ครบ/ครบตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนติดเชื้อ ให้กระตุ้นด้วย AZ

- กรณีมีประชาชนส่วนหนึ่งกังวลว่า หากฉีด mRNA แล้วเข็มต่อมาจะไม่สามารถฉีดชนิดอื่น หรือถอยกลับไปฉีด AZ ได้ เพราะต้องฉีด mRNA เท่านั้น รวมทั้งข้อกังวลว่าปี 2565 วัคซีน PF จะเพียงพอในการฉีดหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิดจะไล่เรียงจากวัคซีนชนิดเชื้อตาย คือ SV หรือ SP จากนั้นจะฉีดวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ เป็นเข็มกระตุ้น หรือเข็มแรก คือ AZ แล้วจึงเป็นชนิด mRNA อย่าง PF หรือ MD ทั้งนี้ ในปี 2565 ครม. อนุมัติให้ สธ. จัดซื้อวัคซีน 90 ล้านโดส ในจำนวนนี้มี PF 30 ล้านโดส ซึ่งมีเพียงพอ และขอให้มั่นใจว่าการฉีดเข็มกระตุ้นด้วย AZ หรือ PF ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและลดการเสียชีวิตไม่แตกต่างกัน ขอให้ฉีดตามสูตรที่ สธ. กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thebangkokinsight

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมร.สธ. วุฒิสภา เปิดผลงานวิจัยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ที่สวีเดน พบ วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มแรกแล้วตามด้วย mRNA ได้ผลดี กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เทียบเท่าการฉีด mRNA 3 เข็ม

## 2. ยืนยันข้อมูลวัคซีนไม่ได้รั่วจาก สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- รองนายกฯ และรมว.สธ. ยืนยันกรณี ที่มี "ข้อมูลวัคซีน" หลุดออกมา ซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคล ไม่ได้มาจาก สธ. และไม่มีมาตรการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ ซึ่งปัจจุบันต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำธุรกรรมหลายอย่าง และมีการอำนวยความสะดวกผ่านแอปพลิเคชันให้ใช้งานสะดวกขึ้น ยืนยันการปกปิดข้อมูลผู้ทางการแพทย์ถือเป็นมาตรฐานโลก

## 3. ลดวันกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเหลือ 7 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ch7)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มีการปรับระบบการรักษาโดยให้ผู้ติดเชื้อแยกกักที่บ้านหรือศูนย์พักคอยในชุมชน (HI/CI) และลดจำนวนวันการรักษาผู้ติดเชื้อที่รับวัคซีนแล้ว มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเหลือ 10 วัน

- สำหรับการพิจารณาปรับนิยามกลุ่มเสี่ยงสูง และเรื่องของระยะเวลาในการกักตัวเบื้องต้น คือ กรณีกลุ่มเสี่ยงสูงให้มีการกักตัวอยู่ที่พัก 7 วัน ตรวจ ATK ในวันที่ 5, 6 ของวันกักตัว หากผลเป็นลบ สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยพยายามไม่พบปะผู้คนมากเป็นระยะเวลา 3 วัน จนเมื่อครบ 10 วัน ตรวจ ATK อีกครั้ง หากผลเป็นลบ ถือว่าพ้นมาตรการกักตัวแต่ใช้ชีวิตโดยมีมาตรการป้องกันตัวเองสูงสุด ซึ่งกรมควบคุมโรคจะจัดทำขั้นตอนออกเป็นมาตรการประกาศให้ทราบทั่วกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีการลดวันกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง ถ้ากรมควบคุมโรคประเมินแล้วว่าสถานการณ์มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น การผ่อนคลายเป็นมาตรการต่าง ๆ ก็จะตามมา ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทำมาแล้วเมื่อครั้งที่เดลตาระบาดขอให้ประชาชนอย่ากังวล

## 4. ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, สวท., โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, 77koaded, isaranews, INN, sanook, thaipbs) ทีวีทุกช่อง

- รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อม ปลัด สธ. อธิบดีควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์ และรองอธิบดีกรม สบส. แถลงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ผ่านมา 14 วัน หลังเทศกาลปีใหม่ 65 ภาพรวมการติดเชื้อสถานการณ์ดีขึ้น แนวโน้มอัตราการติดเชื้อแม้มุ่งสูงขึ้นในช่วงแรก แต่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัว เสียชีวิตลดลงไม่ถึง 20 คนต่อวัน ทั้งนี้ หากสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น สธ. จะเสนอต่อ ศบค. ให้ผ่อนคลายเป็นมาตรการต่าง ๆ เน้นนอน

- ปลัด สธ. กล่าวว่า ภาพรวมแผนชะลอการระบาด ควบคุมโรค ถือว่าทำได้ อัตราการเสียชีวิต ป่วยหนัก และใส่ท่อช่วยหายใจลดลง และยังได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทำให้สถานการณ์ขณะนี้ทรงตัว แต่ยังคงเคร่งครัดทั้งมาตรการสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA รับวัคซีน ใช้ ATK first ในการตรวจคัดกรองโควิด และเมื่อทราบผลเจ็บป่วยโทร 1330 และใช้การรักษาด้วยระบบ HI และ CI first

- อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันขณะนี้สถานการณ์เตียงทุกสัปดาห์ พร้อมยืนยันระบบการรักษาใช้ HI/CI มีการ VDO Call วันละ 1 ครั้ง หากป่วยหนักก็นำตัวเข้ารับรักษาในสถานพยาบาล ล่าสุดได้ประสานเตียงสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไว้ด้วย เนื่องจากมีรายงานพบการป่วยในหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด

- รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. ขยายศักยภาพ รพ.เอกชน ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ไปสู่โรงแรม เพื่อรองรับประชาชนที่มีอาการรุนแรง ให้ได้รับการรักษาอย่างทันทั่วทั้ง โดยข้อมูลวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้ รพ.เอกชนจัดตั้งเป็น รพ.สนาม ฮอสพิเทล 162 แห่ง รวม 49,137 เตียง ขณะนี้เปิดดำเนินการ 145 แห่ง รวม 30,240 เตียง เน้นย้ำดูแลด้วย HI/ CI

## 5. นทท.รัสเซียติดโควิดหายจากโรงแรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวย่อย, เว็บไซต์มติชน

- สภ.ป่าตอง เผยกรณีมีชาวนักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียติดเชื้อโควิด หายไปจากโรงแรมนั้น ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า นทท.คนดังกล่าว ได้ออกไปเดินเล่นบริเวณชายหาดป่าตองเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ไม่ได้หลบหนีจากโรงแรมตามที่เป็ข่าว ขณะนี้กลับโรงแรมแล้ว ด้าน นพ.กฤษ์ศักดิ์ กุ์เกียรติภูมิ นพ.สสจ.ภูเก็ต ระบุ กรณีดังกล่าวยังไม่ได้รับข้อมูล แต่ถ้าเป็นโรงแรมที่กักตัวอยู่ในระบบและชายหาดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมนักท่องเที่ยวสามารถเดินในโซนของโรงแรมได้

## 6. แนวทางนำผู้ติดเชื้อเข้ารับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงแนวทางการนำผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการ 3 รูปแบบ คือ 1. สถานพยาบาล/หน่วยตรวจเชิงรุก ที่ประเมินและรับผู้ป่วยเข้ารับระบบเอง 2. การตรวจด้วยตัวเองที่บ้าน Self ATK ถ้าติดบวกให้ติด 1330 เพื่อทำ HI โดย เลขา สปสช. รายงานว่ายังไม่พบปัญหาการรับสาย และ 3. ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ซึ่งส่วนนี้จะเข้า HI /CI ได้เมื่อแยกกักครบ 10 วันก็กลับบ้านได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>7. ตำรับสมุนไพร ยับยั้งไวรัสโควิด 19 ในหลอดทดลองได้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, pptvhd, thestandard, TNN, ch7) ทวีตช่อง 3,TNN</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผย ตำรับยาสมุนไพร เช่น ยาตำรับห้าราก และยาตำรับประสะเปราะใหญ่ สามารถลดไข้ได้ โดยนำสารสกัดยาตำรับทั้ง 2 ในขนาดที่ไม่มีความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยง มาบ่มกับเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง และนำเชื้อไวรัสไปทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่ามีค่าการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ เตรียมศึกษาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยก่อนนำไปใช้</p> <p><b>8. โควิดเป็นโรคประจำถิ่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, bbc, js100)</p> <p>- อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณี WHO ประกาศว่ายังเร็วเกินไปที่จะให้โควิด 19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นในปี นี้ว่า สธ. ไม่ได้บอกว่าโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่นในทันทีทันใด เพียงแค่เน้นย้ำ สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจะทำอย่างไรหากจะทำให้เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งไทยค่อนข้างนำหน้า WHO และประเทศอื่น ๆ ในหลายเรื่อง ตั้งแต่วัคซีนสูตรไขว้ การเปิดประเทศ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รวมถึงเรื่องโรคประจำถิ่น ยืนยันไม่ได้ขัดแย้งกับ WHO เพราะเราดูในบริบทของประเทศ และมองไปข้างหน้า</p> <p><b>9. สายพันธุ์โอมิครอน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา จุฬาฯ โพสต์ว่า โอมิครอนหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้บางส่วน การป้องกันจึงจำเป็นต้องใช้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น แม้ว่าวัคซีนจะไม่ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้สมบูรณ์ แต่สามารถลดอาการ ความรุนแรงได้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน และมีการกระตุ้นให้ภูมิสูงตลอด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า สายพันธุ์โอมิครอนติดกันง่ายมาก ขอให้ทุกคนไม่ต้องตกใจ โรคนี้ไม่รุนแรง แล้วเราจะก้าวผ่านโรคโควิด 19 ใน 3-4 เดือนข้างหน้าไปด้วยกัน</p> <p><b>10. คลัสเตอร์สถานบันเทิง-ปีใหม่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, js100, topnews)</p> <p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า พบมีการรายงานคลัสเตอร์ โดยส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารในหลายจังหวัด มีการลักลอบเปิดให้สถานบันเทิงเปิดให้บริการ อย่างเช่นใน จ.เลยและขอนแก่น แล้วเกิดการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ ทำให้การพิจารณาเปิดสถานบันเทิงอาจจะต้องชะลอไป ส่วน จ.ศรีสะเกษ เชียงใหม่ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และอุดรธานี พบคลัสเตอร์ร้านอาหาร</p> <p>- สำหรับตัวเลขคลัสเตอร์ปีใหม่ ยังพบว่า ยอดผู้ติดเชื้อหลังเทศกาลยังมีรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานการสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ คลัสเตอร์งานเลี้ยงที่อุดรธานี อำนาจเจริญ คลัสเตอร์งานบวช ที่ลพบุรี คลัสเตอร์งานบุญที่เลย และคลัสเตอร์งานแต่งที่สงขลา</p> <p><b>11. ข่าวลือวัคซีนไฟเซอร์เป็นอาวุธทางชีวภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> Line, Twitter</p> <p>- ผอ.รพ. ในเยอรมัน เขียนจดหมายอาลา ก่อนกระโดดตึก รพ. ฆ่าตัวตาย โดยมีคำสั่งเสียสุดท้ายขอให้เปิด จม. ต่อสาธารณะ เพราะไม่อาจทนที่จะหลอกคนไข้ได้อีกต่อไปว่า แท้จริงแล้ววัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้เป็นหลักในเยอรมัน คือ "อาวุธทางชีวภาพ" ที่ใช้ร่างกายของประชาชนเป็นพาหะแพร่เชื้อให้ระบาดมากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทที่ผลิตไวรัสและวัคซีน</p> <p><b>12. ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ topnews</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณี สายด่วน 1668 เรียกเก็บเงินค่ายารักษาโควิด 19 ยืนยัน เป็นข่าวปลอม หากพบแจ้งมาได้ทันที</p> <p><b>13. นักบอลทีมชาติติดโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- มีการแชร์ข่าวนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกี พบผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 หลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังมีการตรวจสอบยืนยันว่านักฟุตบอลคนดังกล่าว ไม่ได้ร่วมทีมมาพบนายกฯ</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ soudhitalk</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนก้าในประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลอังกฤษ โดย บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และบ.แอสตราเซนเนก้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทำให้ส่งมอบวัคซีนได้ครบตามจำนวน 61 ล้านโดส และส่งออกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกกว่า 100 ล้านโดส พร้อมก้าวสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, เว็บไซต์ thebangkokinsight สำนักข่าวไทย, INN) ทีวีช่อง 3, 9, NBT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย สธ. ผนึกกำลังเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ จัดโครงการ “แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19” นำองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร ดูแลผู้ป่วยโควิด ที่อยู่ในระบบ HI /CI และกลุ่มที่มีอาการหลังติดเชื้อ พร้อมแนะนำยาฟ้าทะลายโจรและยาแผนไทยเป็นทางเลือกช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการน้อยได้ผลดี</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ js100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สธ. เผยว่า พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่ป้องกันตนเองไม่ดี 10 คน จะติดเชื้อ 9-10 คน นับว่าเป็นอัตราการติดเชื้อที่สูงกว่าสายพันธุ์เดลตาและอัลฟา แต่มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่า คือ จากการติดเชื้อ 1,000 คน จะพบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการรักษาที่รพ. 10-15 คน ย้ำว่ามาตรการป้องกันตนเองยังช่วยป้องกันโรคได้เช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโควิด 19</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย, ChiangmaiNews, ThailandPlus, MCOT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผล COVID Free Setting ของร้านอาหาร พบมาตรการจำกัดเวลานั่งกินไม่เกิน 2 ชั่วโมง ประเมินไม่ผ่านมากที่สุด ย้ำร้านอาหารทุกพื้นที่ปฏิบัติเข้มควบคู่กับมาตรการ V-U-C-A</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ทท.ธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ป่วยโควิด 19 ที่เป็นผู้สูงอายุติดเชื้อแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) ให้ยึด 10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ แยกทานอาหาร งดออกจากบ้านพัก แยกใช้ห้องน้ำ สวมหน้ากาก งดให้ผู้อื่นเยี่ยม ล้างมือประจำ แยกซักเสื้อผ้า แยกล้างภาชนะ ทั้งขยะติดเชื้อถูกวิธี และแยกกักตัว 10 วัน หากป่วย/พบเชื้อ</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ขอร้องสถานพยาบาลทุกแห่งให้รับผู้ป่วยเด็ก ขณะนี้ รพ.เด็ก จัดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษา รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมมือโรงเรียนแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยเด็ก ขอให้ทุกคนร่วมใจพาไทยฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรม สบส. ออกประกาศ ลดอัตราค่าตรวจ RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท และลดค่าห้อง hospital เหลือ 1,000 บาท พร้อมเตรียมหารือ คปภ. ประเด็นประกันภัยโควิด 19</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.อภ. เผย วันนี้ (14 ม.ค.) อภ. เริ่มเปิดขายชุดตรวจ ATK ราคา 35 บาทแล้ว ผ่านร้านขายยาของ อภ. ทั้ง 8 สาขา โดยจะจำหน่ายทางออนไลน์ในวันที่ 17 ม.ค. 65</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. แนะนำลงทะเบียน @nhso ล่วงหน้าถ้าติดโควิด ได้รับการเร็ว กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ให้แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักกับหน่วยบริการได้</li> <li>- ท้องคึกการเกษตรกรรม สำนักงานใหญ่ ประชาชนแห่ต่อคิวซื้อชุดตรวจ ATK ราคาถูกวันแรก ไม่ถึง 2 ชั่วโมง ขายหมดเกลี้ยง</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ย้ำ ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวล ติดโควิด รักษาฟรี กำชับ สปสช. เตรียมแผนรับมือ เตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดตั้ง Hospital พร้อมประสานกับ สปสช. ในการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวและประสงค์เข้ารับการรักษาในระบบ HI สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ สปสช. ตามหลักเกณฑ์ที่ สธ. กำหนด</li> </ul>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สธ. เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง โดยเฉพาะผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญ เนื่องจากพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องจากฝุ่น PM 2.5 สูงสุด ช่วงเดือน ธ.ค.-มี.ค. ของทุกปี ภาคที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล</li> </ul>	-
<p><b>อาบน้ำคลอรีน เป็นอันตรายต่อผิว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่ามีหญิงสาวนำผงคลอรีนผสมน้ำอาบ เพื่อเป็นสูตรเร่งผิวขาวได้รวดเร็วนั้น ผงคลอรีนที่เป็นสารเคมีใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ และใช้เป็นสารฟอกสีขาวในน้ำยา</li> </ul>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ซีกผ้า มีฤทธิ์เป็นด่าง ทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อที่สัมผัส เมื่อรวมกับน้ำจะปล่อยแก๊สคลอรีน ซึ่งสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา จมูก หรือระบบหายใจได้ โดยเฉพาะหากใช้ในความเข้มข้นสูงหรือใช้ผิดวิธี</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการระคายเคืองจากคลอรีน ได้แก่ แสบตา ตาแดง น้ำตาไหล แสบจมูกและลำคอ ไอ แต่หากรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ผิวหนังเกิดการไหม้ เป็นตุ่มน้ำ เป็นเนื้อตาย หรือส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท แนะนำสังคมนาฬการปรับค่านิยมให้เห็นว่าผิวทุกสีก็สวยได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผิวขาวอย่างเดียว การดูแลผิวพรรณที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการทำความสะอาดผิวอย่างถูกวิธี ดื่มน้ำที่เพียงพอ ทาครีมบำรุงตามความจำเป็น ลดปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะทำลายผิว หากมีความต้องการปรึกษาเรื่องผิวพรรณ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง</p>	
<p><b>กวาดล้างผู้ลักลอบอาหารเสริมเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ภาณุ.สุภัทรา บุญเสริม รักษาการแทนรองเลขาธิการ อย. แฉผลการปฏิบัติงานกวาดล้างผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารไซบูทรามินและชายาซูดลดน้ำหนักทางสื่อออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต อ้างสรรพคุณลดน้ำหนักเห็นผล 7 วัน จนท.บก.ปคบ. ขออนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 14 ราย ค้นเป้าหมาย 15 จุด จับผู้ต้องหาตามหมายจับ 14 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช และนนทบุรี โปสต์ชายาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามเฟซบุ๊กและสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p>	-